

สำเนา

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดโรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ลำดับที่ ๑ นางสาวพรนภัส วันสาลี ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๑ นางสาวสุทมาศ หอมขจร ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒ นางสาวธิดารัตน์ พันเพชร ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๑
ลำดับที่ ๓ นายอภิชัย เข้มทอง ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๒
ลำดับที่ ๔ นางสาวกนกวรรณ ตุ่นจิตร ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๓

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับที่ ๑ นางสาวฟ้าใส ขวดยะน ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒ นางสาวชนิตาภา บุญช่วย ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๓ นางสาวอลิสสา สุขสม ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๔ นางสาวพรนิตรา ใจอ่อน ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๑
ลำดับที่ ๕ นางสาวอริศรญา ศรีจันทร์รัตน์ ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๒
ลำดับที่ ๖ นางสาวเพ็ญพิชชา บัวบาน ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๓
ลำดับที่ ๗ นางสาวศศิวิมล มีจั่น ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๔
ลำดับที่ ๘ นางสาวภาวิณี ทองดอนน้อย ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๕

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้า
รับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้จะต้องไม่มีการโยกย้ายภายในเวลา ๑ ปี

๓. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติราชการในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

๔. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อมีการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเดียวกันนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี ศุภมงคล บุชาถ่ายเทศ

(ศุภมงคล บุชาถ่ายเทศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

บุญบงกช/คัด

สำเนาถูกต้อง



(นางบุญบงกช ทองชาติ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ